



# ข่าวสาร เกษตรพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
Faculty of Food and Agricultural Technology



ฉบับที่ 45 ภาคการศึกษา 2/2556 ประจำวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

## ❖ คติพจน์ คติธรรม ประจำสัปดาห์

จงทำดี	มีศีลธรรม	ถือความสัตย์
จงประหยัด	จ่ายทรัพย์	นับถ้วนถี่
จงเชื่อฟัง	ผู้ใหญ่	แต่โดยดี
จงมากมี	กตัญญู	รู้คุณคน

โดย พ.ท.นเรศร์ จิตรักษ์

## ❖ ขอขอบคุณ

ปิดฉากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมศรีวิชัยโรจน์ อาคารที่ปวีชญ์ อาคารแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารขอขอบคุณบุคลากรทุกหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ ขอขอบคุณบุคลากรและนักศึกษาชาวเกษตรพิบูลสงครามทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน สำเร็จลุล่วงด้วยความสง่างาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชัย สุควิตพัฒนา  
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

## ❖ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2556 มีรายชื่อดังนี้

### สายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ อินทร์ทอง	สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์	สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

### สายสนับสนุน

นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพโร	สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวีระ นาคผู้	สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



## ❖ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บริการวิชาการ

ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ในชื่อโครงการ “การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทน้ำดื่ม เพื่อการตรวจรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้อง ท.410 อาคารที่ปวิษญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการนี้ได้จัดขึ้นสำหรับให้ความรู้และคำปรึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ให้ความรู้ด้าน GMP โรงงานอาหารประเภท น้ำดื่มและขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยทำนวิทายากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เกษีกรสุรเดช ด้านชลวิจิตร ทางหลักสูตรสาขาวิชา ยังได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในการเป็นประธานเปิดโครงการ การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการน้ำดื่มในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่สนใจเข้าร่วมถึง 23 โรงงาน รวมถึงคณาจารย์ และนักศึกษาผู้สนใจ ทางหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้และหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน



## ❖ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมจัดงานนิทรรศการศรีสุขนาฏกรรม ลำนาน้ำน ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ร่วมจัดนิทรรศการศรีสุขนาฏกรรม ลำนาน้ำน ครั้งที่ 5 โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนของรายวิชาในสาขา อาทิ การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น ได้แก่ แกงหยวก ขนมหั่วพู่และน้ำสมุนไพรจากหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งบรรจุภัณฑ์สำหรับแกงหยวกและขนมหั่วพู่ทำจากไบโอดีบุกโดยหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาชนะบรรจุน้ำสมุนไพรจากไม้เฝืองของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จากกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษามีการใช้องค์ความรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีและกล้าแสดงออก

